

KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT ĐÔNG TIỀN HẢI (1980 - 2020)

TRƯỜNG THPT ĐÔNG TIỀN HẢI

Bước chuyển mình về giáo dục ở một vùng quê

Nhà giáo NGUYỄN VIỆT HIẾN
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo



Việc thảo luận nhóm mang đến hiệu quả trong học tập ở Trường THPT Đông Tiền Hải.

Trường THPT Đông Tiền Hải được thành lập năm 1980 - sau khi đất nước thống nhất và bước vào giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành với đầy gian khổ nhưng cũng rất vinh quang, đến nay nhà trường ngày càng phát triển và trở thành cơ sở giáo dục uy tín của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhà, một địa chỉ tin cậy của nhân dân.

Những ngày đầu khi mới được thành lập, Trường phải mượn địa điểm tại Trường cấp I Đông Hoàng để tổ chức các hoạt động dạy học. Trường chỉ có 4 phòng học, số lượng giáo viên chỉ có 9 thầy cô giáo. Thời gian này, song song với việc dạy và học, thầy và trò nhà trường còn tích cực tăng gia sản xuất, cùng nhau kiến thiết, xây dựng trường lớp từ những bụi tre, cây gỗ, viên gạch để

rào giậu và xây tường bao xung quanh. Chỉ những điều ấy thôi ít nhiều đã nói lên sự khó khăn, thử thách của những lớp người đầu tiên gây dựng mái trường cấp III Đông Tiền Hải bấy giờ.

Cách đây gần 40 năm, khu vực Đông Tiền Hải được coi là "vùng trũng" của giáo dục tỉnh nhà. Thực hiện lời dạy của Bác: "Đù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy thật tốt, học thật tốt", tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường đã nỗ lực và cố gắng phi thường để giữ vững, duy trì và phát triển một ngôi trường THPT ở khu Đông huyện Tiên Hải. Qua thời gian, số lượng tuyển sinh vào Trường ngày một tăng, quy mô ban đầu chỉ có vài trăm học sinh với 4 lớp, đến nay đã có hơn 1.300 học sinh với 30 lớp, chất lượng đầu vào liên tục tăng, nhất là trong vòng 10 năm gần đây. Thực

tiễn những năm qua cho thấy, mặc dù tuyển sinh đầu vào của Trường còn thấp nhưng kết quả đầu ra lại nằm trong nhóm trường có phổ điểm khá cao, chúng tôi chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường có những bước tiến vượt bậc. Năm học 2018 - 2019, Trường THPT Đông Tiền Hải là trường duy nhất trên địa bàn huyện và là 1 trong 6 trường THPT của tỉnh đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%. Một con số đáng tự hào nữa là điểm trung bình thi THPT quốc gia đạt 5,86 điểm, cao hơn các trường trên địa bàn huyện và cao hơn bình quân chung của tỉnh. Công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi luôn được nhà trường quan tâm đúng mức; tỷ lệ học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng ngày càng tăng, nhiều em trở thành sinh viên, học viên của các học viện, đại học top đầu toàn quốc. Trong

công tác nghiên cứu khoa học, rèn luyện thể chất, văn hóa văn nghệ, Trường THPT Đông Tiền Hải cũng đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, qua đó chất lượng giáo dục toàn diện ngày càng được khẳng định.

Song song với việc thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng dạy và học, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể của nhà trường cũng đạt được những kết quả thiết thực. Từ một cơ sở đảng ban đầu với chưa đầy 10 đảng viên, đến nay Chi bộ Trường THPT Đông Tiền Hải ngày càng lớn mạnh với 31 đảng viên, chiếm 45,5% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Hàng năm, Chi bộ kết nạp được từ 3 - 4 đảng viên và cử hàng chục giáo viên, học sinh học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Cán bộ, đảng viên trong Chi bộ thường xuyên rèn luyện tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, tích cực đi đầu trong mọi công việc. Chi bộ nhà trường nhiều năm liên tục được xếp loại Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Các đoàn thể như

Công đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh... cũng giành được nhiều kết quả quan trọng: Công đoàn được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen; Đoàn trường nhiều năm liền được Tỉnh đoàn, Huyện đoàn tặng bằng khen, giấy khen. Nhà trường nhiều năm liền được công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Năm 2019, UBND tỉnh công nhận Trường THPT Đông Tiền Hải đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Trường đã vinh dự được UBND tỉnh tặng bằng khen. Đây chính là những phần thưởng cao quý ghi nhận công sức, trí tuệ và sự cống hiến không ngừng nghỉ của thầy và trò nhà trường.

Chặng đường 40 năm xây dựng và trưởng thành của Trường THPT Đông Tiền Hải với biết bao khó khăn, thử thách nhưng thật vinh dự và tự hào. Từ mái trường thân yêu ấy đã có biết bao mầm xanh được ươm trồng và ra hoa, kết trái, tỏa hương khắp mọi miền Tổ quốc. Chặng đường sắp tới có thể sẽ còn bộn bề công việc và còn rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng với bề dày truyền thống, sự đoàn kết, gắn bó và quyết tâm cao của tập thể sư phạm nhà trường, Trường THPT Đông Tiền Hải sẽ vững vàng chuyển mình mạnh mẽ, vươn lên tầm cao mới, xứng đáng với thế mạnh và tiềm năng vùng ven biển chiến lược của quê hương Thái Bình.



Học sinh Trường THPT Đông Tiền Hải trao đổi kiến thức.

Với bề dày 40 năm xây dựng và trưởng thành, vững vàng qua bao thử thách, Trường THPT Đông Tiền Hải ngày càng lớn mạnh về mọi mặt, trở thành điểm sáng, nuôi dưỡng tâm hồn, trí tuệ của bao thế hệ học sinh. Để có được kết quả như ngày hôm nay, nhà trường đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đổi mới toàn diện theo hướng hội nhập.

Với khẩu hiệu "Không có kỹ cương, nền nếp thì không có chất lượng", trong công tác quản lý, Trường THPT Đông Tiền Hải có nhiều chuyển biến tích cực về nền nếp dạy và học so với trước. Thầy giáo Thái Kiên Trung, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Đổi mới công tác quản lý hoạt động chuyên môn là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác quản lý nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và gắn liền với công tác đổi mới phương pháp dạy học. Những năm qua, nhà trường đã tích cực thực hiện tinh giản hồ sơ, sổ sách trong nhà trường; nâng cao chất lượng sử dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn. Đồng thời, tăng cường sử dụng hồ sơ điện tử, sổ điểm điện tử, học bạ điện tử để nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục; thực hiện nhập số liệu, khai thác, sử dụng thống nhất dữ liệu toàn ngành và các thông tin khác trong quản lý và báo cáo. Bên cạnh đó, nhà trường đã nâng cao trách nhiệm và vai trò chủ động của phó hiệu trưởng và tổ trưởng chuyên môn trong các hoạt động và kiểm tra chuyên môn thông qua việc phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng cá nhân phụ trách công việc cụ thể, phân cấp, phân quyền trong chỉ đạo, triển khai thực

Đổi mới toàn diện theo hướng hội nhập



Ngoài giờ học trên lớp, học sinh Trường THPT Đông Tiền Hải thường xuyên đọc sách tại thư viện nhà trường.

hiện nhiệm vụ. Tăng cường các hoạt động dự giờ, rút kinh nghiệm để hoàn thiện từng bước cấu trúc nội dung, kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục.

Cùng với đổi mới công tác quản lý, việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá cũng được Trường THPT Đông Tiền Hải đặc biệt chú trọng. Cô giáo Nguyễn Thị Hương, Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Sau khi tham gia các chương trình tập huấn của ngành, giáo viên trong Trường đã triển khai mạnh mẽ việc đổi mới phương pháp dạy học.

Trọng tâm của những phương pháp này là giáo viên chuyển từ vai trò người truyền đạt kiến thức sang người tổ chức, theo dõi hỗ trợ hoạt động học tập của học sinh. Đa số học sinh trong Trường đều thấy hứng thú với những phương pháp dạy học mới. Qua đó, hiệu quả tiếp thu bài học được nâng lên. Phần lớn giáo viên trong Trường đều sử dụng giáo án điện tử... Đây chính là điều kiện cần để góp phần quyết định sự chuyển mình mạnh mẽ về giáo dục và đào tạo của nhà trường.

Để đáp ứng nhu cầu đổi mới, Trường THPT Đông Tiền

Hải đã đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất. Đến nay, nhà trường có một cơ ngơi khang trang, sạch đẹp với một hệ thống cơ sở vật chất tương đối hiện đại gồm 30 phòng học, 3 phòng máy chiếu, 2 phòng thí nghiệm, 2 phòng máy tính, sân thể dục rộng rãi, nhà hiệu bộ đầy đủ với hệ thống phòng làm việc của Ban Giám hiệu, tổ chuyên môn và các phòng chức năng khác, thư viện hiện đại, đạt chuẩn quốc gia. Nhờ đổi mới toàn diện, chất lượng giáo dục nhà trường được nâng lên qua các năm. Đặc biệt, năm học 2019 - 2020 nhà trường có 21 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh ở các bộ môn văn hóa, khoa học kỹ thuật và thể dục thể thao; tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%.

Bước vào năm học 2020 - 2021, Trường THPT Đông Tiền Hải tiếp tục bám sát yêu cầu, nhiệm vụ năm học, tăng cường duy trì sĩ số học sinh; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn, tập trung vào các chủ đề, chuyên đề dạy học. Đồng thời, làm tốt công tác tuyển sinh và tuyên truyền hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THPT; từng bước xây dựng và hoàn thành các tiêu chí trường học hạnh phúc; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu thi đua "Dạy tốt - Học tốt" trong năm học 2020 - 2021 và những năm học tiếp theo.

LAN ANH

Thầy giáo Lương Quang Văn,
Hiệu trưởng Trường THPT Đông Tiền Hải giai đoạn 1990 - 2005



Ra đời trong hoàn cảnh đất nước vừa kết thúc chiến tranh, bao khó khăn chống chọi nhưng với ý chí và quyết tâm của Ban Giám hiệu nhà trường, được sự ủng hộ của Đảng ủy, UBND xã Đông Hoàng và đặc biệt nhân dân nơi đây đã nhường cơm sẻ áo, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển giáo dục ở địa phương. Tiêu biểu như gia đình cụ Trần Văn Đăng đã nhường ngôi nhà đang sinh sống cho nhà trường làm văn phòng làm việc, các gia đình xung quanh cũng nhường một phần nhà cho các thầy cô giáo ở nhờ. Cũng từ nơi đây, 4 lớp học bằng tranh tre, nứa lá đã được dựng lên, là chiếc nôi đầu tiên khởi nguồn của Trường cấp III Đông Hoàng và ngày nay là Trường THPT Đông Tiền Hải.

Cô giáo Đặng Mai Linh,
Hiệu trưởng Trường THPT Đông Tiền Hải giai đoạn 2005 - 2017



Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Trường THPT Đông Tiền Hải buộc phải đổi mới để vươn lên với mục tiêu xây dựng Trường thành trường chuẩn quốc gia. Được sự ủng hộ của chính quyền các cấp, sự quan tâm, chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt là sự đồng thuận của phụ huynh học sinh, lãnh đạo nhà trường đã mạnh dạn đưa ra những chủ trương đột phá chiến lược, vượt qua khó khăn ban đầu, tạo nên một ngôi trường khang trang, bề thế, chất lượng giảng dạy từng bước nâng lên. Tháng 12/2019, Trường THPT Đông Tiền Hải đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Thầy giáo Thái Kiên Trung,
Hiệu trưởng Trường THPT Đông Tiền Hải



Viết tiếp những trang sử vàng đáng quý, Ban Giám hiệu nhà trường đã đề ra những chương trình, mục tiêu cụ thể, trọng tâm là thực hiện nghiêm túc kế hoạch, chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo trong công tác quản lý và triển khai nhiệm vụ giáo dục; bám sát thực tiễn nhà trường, vận dụng linh hoạt, sáng tạo nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra; tiếp tục phát huy thế mạnh, khắc phục những tồn tại, chú trọng phát triển về chiều sâu chất lượng giáo dục; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng nhằm động viên, khích lệ tinh thần làm việc và học tập; phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường để giúp các em học sinh phát triển toàn diện về đức - trí - thể - mỹ.

Thầy giáo Trần Anh Tuấn,
Bi thư Đoàn Thanh niên Trường THPT Đông Tiền Hải



Là một trong những giáo viên trẻ của Trường, để hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy và công tác đoàn, những năm qua, chúng tôi luôn thực hiện quy chế chuyên môn, đoàn kết nhất trí, không ngừng tự học, tự rèn luyện để nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu giảng dạy. Bên cạnh đó, tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt", các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành Giáo dục như "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"... Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng tôi sẽ luôn tiếp bước, kế thừa phẩm chất cao đẹp, sự tâm huyết của các thế hệ thầy cô giáo đi trước, luôn chung sức, đồng lòng, tâm huyết, yêu thương, đùm bọc tận tình và chỉ bảo ân cần cho các thế hệ học sinh.

Ông Lê Ngọc Trữ, Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng,
cựu học sinh khóa I, Trường THPT Đông Tiền Hải



Thời gian đầu Trường mới thành lập, mọi thứ đều rất khó khăn nhưng các thầy cô giáo luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho học sinh chúng tôi. Nhờ sự đầu tư của các thầy cô giáo, rất nhiều cựu học sinh đã trở thành những thủ lĩnh tài năng, những doanh nhân thành đạt góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Tôi mong rằng, những thế hệ học sinh hôm nay và kế tiếp chúng tôi sẽ phát huy tốt hơn nữa truyền thống hiếu học, ra sức rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội, viết thêm nhiều thành tích mới, góp phần dựng xây quê hương Thái Bình nói chung, Trường THPT Đông Tiền Hải nói riêng ngày càng phát triển hơn.

Em Trần Hương Trà,
học sinh lớp 12A1, Trường THPT Đông Tiền Hải



Em rất vinh dự và tự hào với những thành tích mà các thế hệ thầy cô giáo và lớp lớp anh chị học sinh đi trước gây dựng. Em sẽ cố gắng học tập tốt, rèn luyện đạo đức để trở thành con ngoan, trò giỏi, xứng đáng với công ơn của thầy cô, cha mẹ. Hơn lúc nào hết, chúng em sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để xứng đáng với truyền thống của Trường, góp phần đưa Trường THPT Đông Tiền Hải bước tới đỉnh vinh quang của tri thức.

ĐẶNG ANH - KIẾN TRƯNG